

เลือก ก.ต. หั่งที อย่าให้มีปัญหา

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2539 นี้ จะมีการเลือกตั้ง ก.ต. คือกรรมการชุดการชุดใหม่แทนชุดเก่า ซึ่งครบวาระ การเลือกตั้ง ก.ต. ครั้งนี้ผิดแปลกแตกต่างจากที่เคยกระทำมา กล่าวคือเดิมกระทรวงยุติธรรมส่งบัตรเลือกตั้งให้ผู้พิพากษาคณะต่างๆ ที่วาระอาญาจักรเพื่อใช้ผู้ที่ตนเลือกตั้งแล้วส่งมายังกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมก็ตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งขึ้นชุดหนึ่งทำการนับคะแนนเป็นความลับโดยไม่มีผู้ใดเห็นในขณะที่คณะกรรมการนับคะแนน

คราวนี้กระทรวงยุติธรรมสั่งให้ผู้พิพากษาที่วาระอาญาจักรมารอบัตรเลือกตั้งที่ห้องประชุมของกระทรวงยุติธรรมที่ ถนนรัชดาภิเษก ในวันที่ 16 มีนาคม 2539 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-15.00 น. เมื่อหมดเวลาลงบัตรเลือกตั้งแล้วคณะกรรมการจะทำการนับคะแนนทันทีต่อหน้าผู้พิพากษาที่มาลงคะแนนเลือกตั้ง

นับคะแนนกันอย่างเปิดเผยแบบเลือกตั้ง ส.ส. ส.ก. ส.ช. และ ส.จ. นั้นแหละ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ก็โดยแรงผลักดันของผู้พิพากษากลุ่มหนึ่งที่ประสงค์จะให้การลงคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. เป็นไปโดยบริสุทธิ์ปราศจากข้อกังขาใดๆ

ทั้งนี้ เพราะที่ผ่านมานี้มีข้อกังขาว่าการเลือกตั้ง ก.ต. ไม่เป็นความลับ ใครเลือกใคร ใครไม่เลือกใคร มีทางรู้กันได้ เป็นเหตุให้ต่อว่ากันได้ว่า "คุณไม่ได้เลือกผม"

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นที่พอใจของผู้พิพากษาทุกคน

เนื่องจากผู้พิพากษาส่วนใหญ่ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ที่จะมาเป็น ก.ต. นั้นมีหลักการหรือแนวทางการปฏิบัติอย่างไรเพื่อประโยชน์ของผู้พิพากษา จึงมีผู้พิพากษากลุ่มหนึ่งยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมขอให้เชิญผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้วันเลือกตั้งเป็น ก.ต. ทั้งตุลาการประจำการและตุลาการบำนาญ มาแสดงหลักการดังกล่าวพร้อมกัน แต่ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมเห็นว่ากระทรวงดังกล่าวจะกลายเป็นการหาเสียงเลือกตั้งแบบการเมืองไป จึงไม่กระทำตามที่ขอ และได้ชี้แจงให้ผู้พิพากษากลุ่มนั้นเข้าใจและยกเลิกข้อเสนอดังกล่าวไปแล้ว

โล่งอกไปที
โล่งอกเพราะ ไม่อยากเห็นสถาบันนี้เป็นเวทีแบบการเมือง ถ้ามีการเชิญดังกล่าวตุลาการผู้ใหญ่ทั้งประจำการและบำนาญส่วนใหญ่คง ไม่มาขึ้นเวทีปราศรัย

ผมคนหนึ่งแหละที่ไม่ยอมเสนอหน้า ไม่ขึ้นเวที ชังครับ ยังไม่หมดปัญหาหัวใจของผู้พิพากษาบางกลุ่ม

ปัญหาหัวใจนี้คือ ท่านมีความรู้สึกว่า "หลักการ" ของสถาบันตุลาการจักจะเริ่มเป็น "หลักเกไปบังแล้ว"

แม้จะเกเพียงเล็กน้อยไม่มากเหมือนกับสถาบันหรือองค์กรอื่นแต่มันก็ไม่ควรจะมี

สถาบันตุลาการต้องยึดมั่น "หลักการอย่างเคร่งครัด จะเกมม์แต่คงเสียดายไม่ได้" ทั้งนี้ เพราะสถาบันนี้เป็นที่พึ่งของประชาชนถ้าภายในสถาบันเกิดอาการเกหรือเป่ขึ้นแล้ว ประชาชนจะขาดความเชื่อถือ

ทุกวันนี้ที่ประชาชนให้ความเคารพและเชื่อถือสถาบันตุลาการก็เพราะเขาเชื่อว่าสถาบันนี้คงต้นคงอายุเป็นหลักการอย่างแท้จริง

สถาบันนี้จะอยู่ในหลักการหรือกลายเป็นหลักเกอยู่ที่ ก.ต.

ผู้พิพากษาหลายท่านถามผมว่าเลือก ก.ต. อย่างไรจึงจะได้คนที่ยึดมั่นในหลักการ

ผมแนะนำว่าศึกษาประวัติของท่านดี ทั้งตุลาการประจำและบำนาญ ศึกษาประวัติของท่านให้ถ่องแท้แล้วก็เลือกตามที่เราพอใจ

อย่าเลือกตามโผ อย่าเลือกตามเสียงกระซิบ อย่าเลือกเพราะต้องการอาศัยท่านให้ช่วยเหลือเป็นส่วนตัว คนที่ขอบช่วยเหลือเป็นส่วนตัวนั้นแหละไม่ใช้หลักการ

คนที่อยู่ในหลักการจะไม่ช่วยเหลือใครเป็นส่วนตัวจะคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยไม่เกรงใจใคร ไม่คำนึงว่าจะได้รับเลือกตั้งอีกหรือไม่ ไม่เบียดเบียนหรือรบกวนผู้พิพากษาให้เสียคุณูปการ

ก.ต. ทั้งคณะมี 12 คน ถ้ามีคนอยู่ในหลักการสัก 2-3 คน ก็สามารถึงคนส่วนใหญ่ที่จะกลายเป็นหลักเกให้กลับมานู่หลักการได้

ทั้งนี้ เพราะผู้พิพากษาทุกท่านล้วนแต่เคยอยู่ในหลักการมาทั้งนั้น อาจจะเกหรือเป่เพราะความใกล้ชิดสนิทสนมหรือความเห็นใจกันด้วยเหตุต่างๆ แต่ถ้ามั่นที่ยึดหลักการ 100 เปอร์เซ็นต์ อยู่สัก 2-3 คน ก็สามารถึงกลับมาได้

เชื่อเถอะ ในอดีตเคยมีเหตุการณ์ที่มันจะกลายเป็นหลักเกหลายครั้งแล้ว แต่ก็กลับมานู่หลักการได้เพราะคนที่ยึดหลักการมัน 100 เปอร์เซ็นต์ เพียง 2-3 คนเท่านั้น

คนอยู่ในหลักการเพียง 2-3 คน ถึงหลักเกหลายคนได้ ไม่น่าเชื่อถือต้องชื่อ

นิยม ติวตานนท์
อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา